

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghe báo cáo tình hình và giải pháp tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND,

UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt quy định của Trung ương, tham mưu sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 05-QC/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX). Theo đó, Quy chế sửa đổi có bản giữ theo quy chế hiện hành, chỉ thay đổi một số nội dung theo quy định mới của Trung ương. Quy chế sửa đổi gồm 4 chương, 26 điều, tăng 1 chương, 4 điều so với Quy chế số 05. Trong đó, quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 24/4, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ do Trung úy Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, kinh tế của Thái Bình liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong

số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, năm 2018, GRDP của tỉnh tăng 10,53%, giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017; bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 10,6%/năm, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (mục tiêu 8,6%). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2018 cao gấp 1,6 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Các ngành kinh tế đều đạt mục tiêu tăng trưởng khá cao và vượt mức tăng kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tăng cả về số dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đầu tư. Từ đầu năm 2019 đến nay, xu hướng đầu tư vào tỉnh tăng mạnh, số dự án đầu tư mới tăng gấp 1,6 lần so với

hạn, mối quan hệ công tác, chế độ làm việc và phong cách công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu và kiến đóng góp, chỉnh sửa dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX), tiếp thu xin ý kiến bằng văn bản đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ ngày 12/2 - 22/4/2019, bệnh dịch đã xảy ra tại 269 xã, thị trấn của 8 huyện,

cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư tăng gấp hơn 10 lần. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống. Dự kiến, Thái Bình sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% xã năm 2019 và 100% số huyện trong năm 2020.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại trung tâm hành chính công 2 cấp. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; đã tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt hiệu quả bước đầu khá rõ nét Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng chính đồn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác tuyên giáo, kiểm tra giám sát, nội chính, dân vận được thực hiện

sử, văn hóa trong khu vực. KKT Thái Bình trở thành KKT tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh. Quy hoạch là cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng trong KKT Thái Bình.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý một số nội dung đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, điều chỉnh trong công tác quy hoạch chung KKT đáp ứng tình thực thi, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật gồm: Bảo đảm đất phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, cảng biển, bến sông; kế thừa các quy hoạch đã có được cấp thẩm quyền phê duyệt như xây dựng nông thôn mới, khu công nghiệp, khu đô thị; cần đổi hài hòa diện tích đất quy hoạch cho các khu công nghiệp, khu đô thị,

trực Tỉnh ủy chúc mừng 87 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Thái Bình đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học, nhận bằng tốt nghiệp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng là loại hình đào tạo quan trọng được Tỉnh ủy quan

trước mất thực hiện đợt 1 trong dự định lễ 30/4 và 1/5/2019. Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các sở, ban, ngành, đoàn thể trung tại thành phố Thái Bình và huyện Thái Thụy. Trung bình mỗi ngày Thái Bình phải tiêu hủy trên 400 tấn lợn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 22/4 ước tổng đàn lợn còn lại của toàn tỉnh là trên 436.000 con, trong đó lợn thịt còn trên 76.000 con.

Để tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với phương án hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất. Trong đó, phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn,

đồng bộ, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; khối đội đoàn kết toàn dân được củng cố, phát huy.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, những tiềm năng, lợi thế, điểm đặc thù, nét văn hóa riêng và kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ trong những năm qua. Trong đó, Phú Thọ có thế mạnh riêng của một tỉnh miền núi trung du phía Bắc, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, đặc biệt là có đến Hùng là di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, vì vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định phát triển kinh tế đồng thời với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Trong quá trình phát triển, trung đầu tư, Phú Thọ quan điểm phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, môi trường xã hội, không tạo áp lực lớn cho xã hội, bảo đảm tốt cuộc sống cho người dân. Phú Thọ cũng là

một trong những tỉnh đi đầu cả nước thực hiện xã hội hóa về y tế, đạt thành tích cao trong giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, Phú Thọ cũng tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đánh giá cao tiềm năng, lợi thế, cách làm và những kết quả mà Thái Bình đã đạt được trong những năm qua. Qua chuyển công tác này, Phú Thọ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Thái Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, chức tỉnh Thái Bình phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Cùng trong buổi chiều ngày 24/4, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm chi nhánh Công ty TNHH Toyota Gosei Thái Bình, Công ty TNHH Sơn xuất và Kinh doanh sứ Hào Cảnh (khu công nghiệp Tiên Hải).

MẠNH CƯỜNG

khu rừng đặc dụng, rừng ngập mặn hiện có; cơ cấu sử dụng đất hài hòa giữa các lĩnh vực, ngành kinh tế và dân sinh. Đặc biệt chú ý quy hoạch cho các khu chức năng, xác định rõ cao độ nền của KKT đáp ứng yêu cầu thoát nước cho khu vực và công tác xử lý nước thải, rác thải trong KKT góp phần xây dựng KKT theo sự hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư và phát huy hiệu quả bền vững. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng tập trung nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung KKT Thái Bình để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

KHẮC QUẢN

Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 89/BC-SNNPTNT, ngày 24/4/2019. Trong đó:

- Phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo hình thức đăng ký mua của các chủ chăn nuôi có lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán. Đối với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã thì đăng ký trực tiếp việc tiêu thụ thịt lợn ngay trên địa bàn của huyện, xã đó.

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát động các doanh nghiệp sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn hàng ngày cho công nhân, người lao động.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối cung cấp thông tin về lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu để hỗ trợ tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán cho các chủ chăn nuôi.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẩn trương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ những đàn lợn không bị bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không “quay lưng lại” với thịt lợn, tiếp tục tiêu thụ, sử dụng thịt lợn an toàn để tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Thông báo này, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TOÀN QUỐC XÂY RA...

(*Tiếp theo trang 1*)

được bảo đảm, cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương tiếp tục được kéo giảm trên 10%. Năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và các đô thị còn diễn ra phổ biến, trong đó nổi lên ở mức báo động là tình trạng lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích tương đối nhiều. Hiện nay, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quý I/2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. So với quý I/2018, tai nạn giao thông giảm 644 vụ, giảm 244 người chết, giảm 486 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, chuyển hướng không chú ý, không nhường đường, vượt xe sai quy định...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT từ đầu năm đến nay. Đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đón đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm ATGT 2019, Thông báo số 25 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT theo chuyên đề tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý I. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 12 của Chính phủ; khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, vận hành các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tại các trạm thu phí BOT trên đường bộ, cung cấp dữ liệu cho lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông để xử lý vi phạm. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc và xe ô tô chở quá tải...

ĐÔNG HƯNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua các tổ, hội, Ngân hàng cho 8.211 khách hàng vay 521 tỷ đồng, tăng 2,91 lần so với năm 2015.

Nghị định số 55 của Chính phủ sau 3 năm triển khai đã giúp khơi thông nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, chủ trang trại, gia trại trên địa bàn huyện có điều kiện mở rộng, phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống...

Tại hội nghị, 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định số 55 được biểu dương, khen thưởng.

Trao 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 24/4, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Tháng công nhân năm 2019 diễn ra từ ngày 1 - 31/5 gắn với tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn ngành Công Thương tập trung đổi mới mạnh mẽ về phương pháp và nội dung hoạt động để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Mỗi công đoàn cơ sở chủ động triển khai các chương trình phúc lợi, đề xuất với chủ sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người lao động...

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Công Thương đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở thuộc Công ty TNHH Yazaki Chi nhánh Thái Bình và trao 100 suất quà, trong đó 50 suất từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi suất trị giá 450.000 đồng và 50 suất từ nguồn kinh phí của Công đoàn ngành Công Thương, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN CƯỜNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG